



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/โพกัส

วันที่: พุธ 13 มิถุนายน 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10856

หน้า: 16(ซ้าย), 13

Col.Inch: 50.66 Ad Value: 73,457

PRValue (x3): 220,371

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ผบ.ตร.บิรรอบ2ถก'อินเทอร์เน็ตโพกัส'ล่าตัว'พรหมเมธี'

ผบ.ตร.บิรรอบ2 ถก'อินเทอร์เน็ตโพกัส'ล่าตัว'พรหมเมธี'

กรุงเทพธุรกิจ ● กองปราบฯ แจ้งข้อหา ข้าราชการดีเอสไอ ผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ผิด โพสต์เฟซบุ๊กคดีเงินทอนวัด "ประจัน" สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ห้ามก้าวล่วง "จักรทิพย์" บินต่างประเทศรอบ 2 ถกตำรวจสากลล่าตัว "อดีตพระพรหมเมธี"

ความคืบหน้าการขยายผลตรวจค้นวัด เป้าหมายที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ลีดที่ 4 ล่าสุดพล.ต.ต.ไมตรี นิเมจิตร ผู้บังคับการปราบปราม(ผบก.ป.) กล่าวยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่มีการตรวจค้นวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดเป้าหมายตามที่มีกระแสข่าว ส่วนอีก 4 วัด คือ วัดปากน้ำนารีเจริญ, วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร, วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เนื่องจากไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ผบ.ตร.

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความดูแลของ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ(บก.ปปป)

ขณะที่การดำเนินการกับนายพิสิฐชัย สว่างวัฒนาการ พนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) หลังจากมีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจับกุมพระสงฆ์ กรณีทุจริตเงินทอนวัดลีด 4

พล.อ.ประจัน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าการที่เกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่จะต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน

สอบสวน ที่จะต้องระมัดระวังไม่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยกรณีการแสดงความเห็นดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนว่ามีเบื้องหลังหรือไม่ แต่ถ้ามีอะไรจะทำให้บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างไรก็ดีได้กำชับไปว่าอย่าไปก้าวล่วงในเรื่องคดี

ส่วนกรณี นพ.โมเลนาทวิช อดีตศิษย์วัชรธรรมกาย ออกมาเผยว่าพระธัมมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และพระทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ยังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในวัดพระธรรมกายว่า มีการติดตามเรื่องนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ และเมื่อปลายเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มีการยืนยันว่ายังไม่พบความเคลื่อนไหว แต่จะไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

กองปราบฯแจ้งข้อหาขรก.ดีเอสไอ

วันเดียวกันพ.ต.ท.กรวัชร ปานประกายการ รองดีเอสไอ นำตัวนายพิสิฐชัย ส่งมอบให้พนักงานสอบสวนกองปราบ เพื่อดำเนินคดี หลังจากมีการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีเงินทอนวัด โดยมีพล.ต.ท.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมรับฟังการสอบสวน

โดยพ.ต.ท.กรวัชร เปิดเผยภายหลังการสอบสวนว่า เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหานายพิสิฐชัย สว่างวัฒนาการ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพียงข้อหาเดียว เบื้องต้นเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นผู้โพสต์ข้อความจริง และเป็นเพียงการกระทำส่วนตัวไม่เกี่ยวกับหน่วยงานส่วนที่มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเดิม เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและสามารถกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด ส่วนกรณีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์ฯ ให้ข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไปขอข้อมูลเอกสารการเงินของวัด เมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ตนไม่ทราบ ขอกลับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน

ผบ.ตร.บิรรอบ2ถก'อินเทอร์เน็ตโพกัส'ล่าตัว'พรหมเมธี'

ขณะที่ความคืบหน้าการติดตามตัว นายจันต์ เอี่ยมอินทรา หรืออดีตพระพรหมเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าการติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีที่ประเทศเยอรมนีว่าเป็นขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศยังทำอะไรไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ โดยกำลัง

คุยกันอยู่ หลังจากคุยกันมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่กระทรวงการต่างประเทศสามารถรองรับฟังข้อมูลที่มาจากเยอรมนีได้อย่างไรก็ตามที่ทราบจนถึงขณะนี้ทางเยอรมันยังไม่มีการได้ประสานขอข้อมูลจากทางการไทยแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้บินด่วนครั้งที่ 2 โดยมี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก.ตร. เป็นผู้ติดตามเพื่อติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีโดยออกเดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อคืนที่ 10 มิ.ย.ที่ผ่านมา สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 930 ปลายทางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

โดยรายงานแจ้งว่าการเดินทางดังกล่าวเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากตำรวจสากล และหลังจากนั้นอาจจะเดินทางต่อไปนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เพื่อติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธี กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยให้ได้ อย่างไรก็ตามผบ.ตร. มีกำหนดการจะเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931 ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้

พบโอนเงินให้ขรก.พศ.ขอนแก่น

ในส่วนของการขยายผลวัดต่างๆ ทั่วประเทศ วานนี้(12มิ.ย.) พนักงานสอบสวน บปป. ได้ลงพื้นที่จ.ขอนแก่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยแหล่งข่าว ระบุว่า ในส่วนของวัดธาตุ พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น เป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัติธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก พศ.โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสอบปากคำในฐานะพยาน และขอข้อมูลที่ทางวัดตกเป็น ผู้เสียหาย เนื่องจากการตรวจสอบพบว่างบประมาณทั้งหมด 18 ล้านบาท มีการโอนเงินให้กับโรงเรียนปริยัติธรรม 3 ครั้ง ครั้งแรก 3 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จำนวน 5 ล้านบาท และครั้งที่ 3 จำนวน 10 ล้าน เป็นเงิน 18 ล้านบาท จากนั้นอดีตผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ก็จะขอเงินงบประมาณคืนไปเกือบทั้งหมดเหลือไว้ให้โรงเรียนประมาณ 1 ล้านบาท โดยที่ทางโรงเรียนเข้าใจว่า เป็นขั้นตอนของทางราชการที่สามารถทำได้จึงคืนให้ไป